

สามมิตร กรีนพาวเวอร์ เผยโฉมรถกระบะสายพันธุ์ใหม่ “ก้านกล้วยเต็มเหนียว” กับเทคโนโลยี 4 ถึง 2 ระบบ ในงาน Motor Expo 2012 ภูมิใจ คุ่มค่าบรรทุกมากขึ้น 4 เท่า วิ่งไกลกว่า 450 กม.

สามมิตร กรีนพาวเวอร์ ตอกย้ำความสำเร็จของรถกระบะก้านกล้วย ด้วยการเปิดตัวน้องใหม่ “กระบะก้านกล้วยเต็มเหนียว” เป็นครั้งแรกในงาน Motor Expo 2012 โชว์จุดเด่นเทคโนโลยี 4 ถึง 2 ระบบ ตอบโจทย์การบรรทุกระยะทางไกลได้กว่า 450 กิโลเมตร ไม่ต้องเติมก๊าซบ่อย ประหยัดเวลาการขนส่ง ภูมิใจคุ่มค่ากับการบรรทุกได้มากขึ้น 4 เท่า พร้อมประตูเปิด-ปิด 3 ด้าน ช่วยให้เคลื่อนย้ายสินค้าสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น



นายสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเลือกใช้งานรถกระบะที่มีสมรรถนะสูงขึ้น ทั้งในด้านของพื้นที่การบรรทุกและความสามารถในการวิ่งได้ระยะทางไกล โดยไม่ต้องเสียเวลาเติมก๊าซบ่อยๆ ปัจจุบันดังกล่าวถือเป็นแรงผลักดันให้สามมิตร กรีนพาวเวอร์ เร่งคิดค้นพัฒนานวัตกรรม “รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนียว” อีกหนึ่งยนตรกรรมแบรนด์ไทยมาตรฐานโลก เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่การบรรทุกมากเป็นพิเศษ โดยชูจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีการติดตั้งก๊าซซีเอ็นจี 4 ถึง 2 ระบบ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยการติดตั้ง 3 ถังบนแชสซี และวางถังที่ 4 ไว้บนหลังคารถ ทำให้ไม่เสียพื้นที่ในการบรรทุก อีกทั้ง ยังมีโครงสร้างการยึดตัวถังก๊าซกับตู้กระบะด้านหลังอย่างแน่นหนา จึงมั่นใจได้ว่าสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง

“เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนียวขึ้นมา โดยออกแบบให้สามารถบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ มากกว่ารถกระบะทั่วไปถึง 4 เท่า และวิ่งได้เต็มเหนียวมากขึ้นเป็นระยะทางกว่า 450 กิโลเมตร ไม่ต้องเสียเวลาในการเติมก๊าซบ่อยๆ จึงช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งให้รวดเร็ว ตรงเวลา ขณะที่ประตูตู้บรรทุกก็สามารถเปิด-ปิดได้ทั้ง 3 ด้าน ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ถือเป็นคำตอบของการโลจิสติกส์ที่ภูมิใจคุ่มค่าอย่างแท้จริง” นายสุรยุทธ์ กล่าว

ร่วมพิสูจน์สมรรถนะสูงสุดในการบรรทุกระยะทางไกลของรถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนียว ได้เป็นครั้งแรกในงาน Motor Expo 2012 ที่มูรสามมิตร กรีนพาวเวอร์ เลขที่ B 15 โซนรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี